



ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗/๕๕

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๕๗๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๑๘๐๕๗, ๑๘๐๕๘ และ ๑๘๐๕๕
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๙๗๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๘๘
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสกลนครแจ้งว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีความเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้จากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ จำนวน ๒๗ รางวัล สำหรับรางวัลหรือผลงานอื่นที่อาจมีเพิ่มเติมให้เสนอคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต) พิจารณากำหนดเป็นรางวัล หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ เป็นรายการณี ประกอบมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบให้ชะลอการขอกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม) ไว้ก่อนจนกว่าจะจัดทำกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานที่ประจักษ์ระดับประเทศจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม) แล้วเสร็จ นั้น

จังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอ

กำหนด...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

กำหนดรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่น่าชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม) ได้มีกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัล หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ (เพิ่มเติม) ที่มีความชัดเจนและเหมาะสม โดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาต่อไป รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยุต วงศ์วณิช)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒, ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



491

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๗ ๙๘

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ
จากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม)

เรียน ประธาน ก.จ.จ ก.ท.จ และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ /
๒. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ /
๓. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๑๗๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ /

สิ่งที่ส่งมาด้วย กรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
มีมติเห็นชอบกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็น
ต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้จากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียง
ต่อประเทศ จำนวน ๒๗ รางวัล สำหรับรางวัลหรือผลงานอื่นที่อาจมีเพิ่มเติมให้เสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
พิจารณากำหนดเป็นรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ เป็นรายกรณี ประกอบกับมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบให้ชะลอการขอกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์
ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ
(เพิ่มเติม) ไว้ก่อนจนกว่าจะจัดทำกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานที่ประจักษ์
ระดับประเทศจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม)
แล้วเสร็จ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัล
หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอกำหนดรางวัลหรือผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียง

/ต่อประเทศ...

ต่อประเทศ (เพิ่มเติม) ได้มีกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์
ระดับประเทศ (เพิ่มเติม) ที่มีความชัดเจนและเหมาะสม โดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด
แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอต่อ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๑, ๓๑๔๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวน้ำทิพย์ หิรัญวงศ์
โทร. ๐๖๒ ๑๔๑ ๙๙๘๗

กรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศจากการแข่งขันทางวิชาการหรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม) ในระดับประเทศ

คำนิยามและความหมาย	
<p>หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ หมายถึง หน่วยงานที่มีการดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน และมีการจัดการประกวดแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็นที่รู้จักในกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยต้องมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๖ ทีมของแต่ละประเภทการประกวดหรือการแข่งขัน</p> <p>๑. ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมขึ้นไป เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นต้น</p> <p>๒. องค์กรที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ หมายถึง บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน และดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์กรที่แสวงผลกำไร คือ องค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เช่น บริษัทมหาชน บริษัทจำกัด เป็นต้น - องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร คือ องค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก เช่น สภากาชาดไทย มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นต้น <p>๓. สมาคมที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ หมายถึง นิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องกัน และมีใช้เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน และสมาคมต้องได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของสมาคมต้องส่งเสริมด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านงานวิชาการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำชื่อเสียงต่อประเทศ เช่น สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันขององค์กร สมาคมที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศต้องมีบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาคมกับส่วนราชการระดับกรม หรือเทียบเท่ากรมขึ้นไป</p>	
กรอบแนวทางการพิจารณารางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ฯ	
หน่วยงานที่ให้รางวัล/เงื่อนไข/แนวทาง	การพิจารณา/ตัวชี้วัด
<p>๑. ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม องค์กรเป็นผู้ให้รางวัล หรือมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัล หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินเพื่อให้รางวัล</p>	<p>๑.๑ ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมขึ้นไป เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดหรือการแข่งขัน</p> <p>๑.๒ ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมขึ้นไป มีส่วนร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดหรือการแข่งขัน</p> <p>๑.๓ ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้จัดการประกวดหรือการแข่งขัน โดยพิจารณาจากคำสั่งคณะกรรมการจัดการประกวดหรือการแข่งขัน</p> <p>๑.๔ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปมีส่วนร่วมในการประกวดหรือการแข่งขัน โดยพิจารณาจากคำสั่งคณะกรรมการจัดการประกวดหรือการแข่งขัน</p> <p>๑.๕ สมาคมหรือหน่วยงานที่ให้รางวัลต้องเป็นสมาคมหรือหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และต้องมีบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมขึ้นไปกับสมาคม</p>

กรอบแนวทางการพิจารณารางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ฯ	
หน่วยงานที่ให้รางวัล/เงื่อนไข/แนวทาง	การพิจารณา/ตัวชี้วัด
	<p>ในการจัดการประกวดหรือการแข่งขัน (หมายเหตุ การประกวดหรือการแข่งขัน โดยสมาคมรับรองผลงาน ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำชื่อเสียงต่อประเทศ)</p> <p>๑.๖ องค์กรที่ให้รางวัลต้องเป็นองค์กรระดับประเทศขึ้นไป และต้องมีบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมขึ้นไป กับองค์กรในการจัดการประกวดหรือการแข่งขัน (หมายเหตุ การประกวดหรือการแข่งขัน โดยองค์กรรับรองผลงานด้านกีฬา ด้านดนตรี และงานวิชาการ เท่านั้น)</p>
๒. ส่วนราชการ หน่วยงานที่ให้รางวัลต้องมีการจัดการประกวดหรือจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง	<p>ต้องมีการจัดการประกวดหรือจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (ยกเว้นระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในการแข่งขันต้องมีการจัดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p>
๓. มีหลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมินวิธีการประกวดหรือการแข่งขันและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน สำหรับกรณีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ ต้องได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ส่วนผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับนานาชาติให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมประกวดขึ้นไป	<p>๓.๑ ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการประกวดหรือการแข่งขัน แต่ละประเภทอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๒ ต้องกำหนดเกณฑ์การตัดสิน กำหนดตัวชี้วัดคะแนนให้รางวัลอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๓ หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และกระบวนการประเมิน ต้องมีการประกาศอย่างชัดเจน เช่น มีการประกาศรับสมัครในหน่วยงานที่รับสมัคร หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือช่องทางแอปพลิเคชันอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการประกาศหลักเกณฑ์การแข่งขันต้องระบุรายละเอียดประเภทของการประกวดหรือการแข่งขัน ประเภทรางวัล เงื่อนไขการประกวดหรือการแข่งขัน และเงื่อนไขการให้รางวัล</p> <p>๓.๔ การรับรองรางวัลในแต่ละประเภทจากการประกวดหรือการแข่งขัน รับรองเฉพาะรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ เท่านั้น จะไม่รับรองกรณีรางวัลที่มอบให้ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยกำหนดเป็นช่วงคะแนน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - คะแนน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป รับรางวัลระดับเหรียญทอง - คะแนน ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

กรอบแนวทางการพิจารณารางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ฯ	
หน่วยงานที่ให้รางวัล/เงื่อนไข/แนวทาง	การพิจารณา/ตัวชี้วัด
	<p>- คะแนน ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง</p> <p>๓.๕ การประกวดหรือการแข่งขันแต่ละประเภท ต้องมีการประกวดหรือการแข่งขัน ในแต่ระดับ ประกอบด้วย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เท่านั้น</p>
๔. ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนางาน	ต้องมีการรายงานให้เห็นถึงการส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอน

กรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศจากการแข่งขันทางวิชาการหรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม) ในระดับนานาชาติ

คำนิยามหรือความหมาย

หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานที่มีการดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน และมีการจัดการประกวดแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุกปีไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประกวดหรือการแข่งขัน

๑. หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หมายถึง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจกรรมที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์กรของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทจำกัด สมาคม หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ

๒. องค์กรที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ หมายถึง องค์กรที่ประเทศหรือรัฐตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสมาชิกและมวลมนุษยชาติ โดยองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นต้องมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำชื่อเสียงต่อประเทศ เช่น องค์กรสหประชาชาติ เป็นต้น

๓. สมาคม หรือสหพันธ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หมายถึง นิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องกัน และมีใช้การหากำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน โดยสมาคมต้องมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น สมาพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ สมาพันธ์โอลิมปิกแห่งเอเชีย สมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติโอลิมปิกฤดูร้อน (ASOIF) สมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติโอลิมปิกฤดูหนาว (AIOWF) สหพันธ์เอเชียนเกมส์ สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคมมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ เป็นต้น

๔. เอกชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หมายถึง เอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ทั้งนี้ เอกชนดังกล่าวต้องได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ หรือเป็นเอกชนนานาชาติที่เข้ามาดำเนินกิจการด้านธุรกิจกับเอกชนในประเทศไทย

กรอบแนวทางการพิจารณารางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ฯ

หน่วยงานที่ให้รางวัล/เงื่อนไข/แนวทาง	การพิจารณา/ตัวชี้วัด
๑. หน่วยงานที่ให้รางวัลต้องเป็นหน่วยงานระดับนานาชาติ หรือสมาคม สมาพันธ์ หรือองค์กร หรือเอกชน ระดับนานาชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินเพื่อให้รางวัล	๑.๑ หน่วยงานที่ให้รางวัลต้องเป็นหน่วยงานระดับนานาชาติ ๑.๒ หน่วยงานระดับนานาชาติเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดหรือการแข่งขัน ๑.๓ หน่วยงานระดับนานาชาติมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด หรือการแข่งขัน ๑.๔ หน่วยงานระดับนานาชาติเป็นผู้ดำเนินการประกวดหรือการแข่งขัน ๑.๕ หน่วยงานระดับนานาชาติมีส่วนร่วมในการประกวดหรือการแข่งขัน ๑.๖ สมาคม หรือสหพันธ์ที่ให้รางวัลต้องเป็นสมาคม หรือสหพันธ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

กรอบแนวทางการพิจารณารางวัลหรือผลงานเป็นที่ประจักษ์	
หน่วยงานที่ให้รางวัล/เงื่อนไข/แนวทาง	การพิจารณา/ตัวชี้วัด
	<p>๑.๗ องค์กรที่ให้รางวัลต้องเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ</p> <p>๑.๘ เอกชนที่ให้รางวัลต้องเป็นเอกชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ</p>
๒. หน่วยงานที่ให้รางวัลต้องมีการจัดการประกวดหรือจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง	ต้องมีการจัดการประกวดหรือจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (ยกเว้นระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในการแข่งขันต้องมีการจัดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓. มีหลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมินวิธีการในการประกวดหรือการแข่งขัน และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน	<p>๓.๑ ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประกวดหรือการแข่งขันแต่ละประเภทอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๒ ต้องกำหนดเกณฑ์การตัดสิน กำหนดตัวชี้วัดคะแนนให้รางวัลอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๓ หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และกระบวนการประเมินต้องมีการประกาศอย่างชัดเจน เช่น มีการประกาศรับสมัครในหน่วยงานที่รับสมัคร หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือช่องทางแอปพลิเคชันอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการประกาศหลักเกณฑ์การแข่งขันต้องระบุรายละเอียดประเภทของการประกวดหรือการแข่งขัน ประเภทรางวัล เงื่อนไขการประกวดหรือการแข่งขัน และเงื่อนไข การให้รางวัล</p> <p>๓.๔ การรับรองรางวัลจากการประกวด หรือการแข่งขันระดับนานาชาติ รับรองให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดหรือการแข่งขัน</p> <p>๓.๕ การจัดส่งเข้าประกวดหรือแข่งขันต้องเป็นบุคคลสถานศึกษา หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการจัดการประกวดหรือแข่งขันในระดับประเทศแล้ว ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปจัดส่งเข้าประกวดหรือแข่งขันในระดับนานาชาติ หรือเป็นตัวแทนชนะเลิศการแข่งขันที่กรมจัดการประกวดหรือการแข่งขัน</p>
๔. ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอน หรือการพัฒนางาน	ต้องมีการรายงานให้เห็นถึงการส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา หรือการจัดการเรียนการสอน